



Thông báo này được đăng bằng tiếng Anh, tiếng Русский, tiếng Soomaali, tiếng Tây ban nha, 简体中文, Tiếng Việt tại <https://go.usa.gov/xtBQC>.

Ngày 13 tháng 10 năm 2022

Kính gửi: Các thành viên cộng đồng I/DD và các đối tác Bộ lạc

Từ: Fariborz Pakseresht, Giám đốc ODHS, và Liesl Wendt, Phó Giám đốc ODHS

Chủ đề: Thông báo về Giám đốc tạm thời ODDS

Chúng tôi lấy làm vui mừng thông báo rằng Anna Lansky đã đồng ý đảm nhiệm chức vụ giám đốc tạm thời của Văn phòng Dịch vụ Người khuyết tật Phát triển (Office of Developmental Disabilities Services - ODDS). Anna sẽ phục vụ trong vai trò này cho đến hết thời gian phiên họp lập pháp năm 2023 cho đến khi một vị giám đốc thường trực được bổ nhiệm. Giám đốc ODDS Lilia Teninty sẽ cung ứng hỗ trợ đến hết ngày 10 tháng 11.

Anna đã gia nhập Bộ Xã hội Oregon (Oregon Department of Human Services - ODHS) với tư cách là phó giám đốc ODDS vào năm 2015. Trong thời gian làm việc với Lilia, nhóm quản lý và nhân viên ODDS, Anna đã giúp thiết lập và thực hiện tầm nhìn chiến lược cho các chương trình và dịch vụ của Oregon dành cho những người khuyết tật trí tuệ và chậm phát triển (I/DD). Anna đã giám sát chính sách của ODDS và các cơ quan chức năng của Medicaid. Bà đã dẫn đầu nhiều sáng kiến chiến lược bao gồm Dự án Compass, Dự án Blueprint và các sáng kiến công bằng dịch vụ. Bà đã hỗ trợ ODDS thông qua việc phát triển ngân sách, các phiên họp lập pháp và thương lượng tập thể. Anna là thành viên sáng lập của Nhóm Nguồn lực Nhân viên Slavic ODHS và đại diện cho ODDS trong Hội đồng Người Khuyết tật Phát triển Oregon

Trước khi gia nhập ODHS, Anna đã từng là trợ lý giám đốc của Bộ phận Dịch vụ Người khuyết tật Phát triển Arkansas (Developmental Disabilities Services - DDS). Bà đã bắt đầu làm việc tại Bộ Xã hội Arkansas vào năm 2005, phục vụ về việc cải tiến quy trình kinh doanh và thiết kế các hệ thống tài chính và phân bổ chi phí tự động. Bà đã lãnh đạo các dự án trên tầm mức

toàn diện của Bộ trong Văn phòng Chính sách và Kế hoạch, kể cả các nỗ lực cải cách chăm sóc sức khỏe. Sau khi trở thành trợ lý giám đốc của DDS vào năm 2012, Anna đã dẫn đầu các nỗ lực cải thiện các dịch vụ tại nhà và dựa vào cộng đồng cho những người mắc I/DD, bao gồm Chương trình Lựa chọn Đầu tiên của Cộng đồng (First Choice), các Cơ sở Chăm sóc Y tế (Health Homes) và Sáng kiến Cải thiện Thanh toán.

Chúng tôi may mắn có được một nhà lãnh đạo chiến lược với tầm cỡ, chuyên môn và kỹ năng của Anna nắm quyền lãnh đạo ODDS khi chúng tôi bắt đầu bước vào thời gian phiên họp lập pháp diễn tiến. Trong bảy năm làm phó giám đốc, Anna đã cộng tác với nhóm quản lý và nhân viên ODDS để trở thành hiện thân của chương trình [Equity North Star](#), tham gia với cộng đồng I/DD và cải thiện cách ODDS phục vụ người dân Oregon theo phương cách trao quyền và lấy con người làm trọng tâm. Chính sách của bà ấy và kinh nghiệm về Medicaid, đặc biệt là trải qua thời kỳ đại dịch COVID-19, sẽ phục vụ cộng đồng I/DD một cách hữu hiệu trong thời gian ODHS chuẩn bị cho việc giải quyết tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng của liên bang.

Chúng tôi sẽ sớm có thêm thông tin về quy trình tuyển dụng một vị giám đốc ODDS thường trực. Mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi là tìm một nhà lãnh đạo phù hợp với ODDS, ODHS và những người mà chúng tôi phục vụ. Với sự lãnh đạo của Anna và đội ngũ quản trị mạnh mẽ và nhân viên của ODDS, chúng tôi có đủ thời gian cần thiết để đưa ra quyết định tuyển dụng đúng đắn.

Trân trọng,

Fariborz Pakseresht, Giám đốc ODHS
Liesl Wendt, Phó Giám đốc ODHS

Các Thông báo của Giám đốc ODDS trước đây có sẵn tại
<http://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-DISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx>

Theo dõi chúng tôi trên Facebook @oregonDHS.IDD hoặc twitter @OregonODDS và khám phá trang web của chúng tôi.

Quý vị có thể thu thập tài liệu này bằng các ngôn ngữ khác, bản in khổ lớn, chữ nổi braille hoặc định dạng quý vị thích. Liên hệ với Văn phòng Dịch vụ

Người Khuyết tật Phát triển Oregon theo số 503-945-5811. Chúng tôi chấp nhận các cuộc gọi từ tất cả các hình thức dịch vụ chuyển tiếp cho những người Điếc, mù điếc, khiếm thính hoặc khuyết tật nói. Để biết thêm thông tin về các nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiếp, hãy truy cập www.oregonrelay.com or www.fcc.gov/encyclopedia/trs-providers.